



ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๐

.....

ด้วย จังหวัดสุโขทัย จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของ โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการขายโดยแยกประมูลตามรายการของพัสดุ รวม ๕ ประเภท จำนวน ๕๙ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อที่ ๑. ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมยื่นซองประมูลราคา ติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอดูครุภัณฑ์ที่จะประมูลราคาให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ข้อที่ ๒. การประมูลราคาต้องใช้ใบประมูลราคาของทางราชการและห้ามกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ทางราชการกำหนด หากมีจะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด

ข้อที่ ๓. ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมาลงทะเบียนและรับซองเสนอราคาในการประมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประมูลในวันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น.

๓.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบลงทะเบียน

๓.๒ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ข้อที่ ๔. กำหนดยื่นซองประมูลราคา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่เดียวกันที่ห้องประชุมนครเดิมน ตั้งแต่วันที่ ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อที่ ๕. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินสดค่าสิ่งของที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนในวันประมูลหรือวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาสิ่งของที่ประมูลได้ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของสิ่งของที่ประมูลได้ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันประมูลได้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกปรับเงิน มัดจำทั้งหมด

ข้อที่ ๖. ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความและจำนวนเงินให้ชัดเจน ถ้าจำนวนเงินซึ่งเป็นตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน จะถือจำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือเป็นสำคัญ ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “เสนอราคาครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลศรีนคร” พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด ยื่นต่อคณะกรรมการประมูลขายทอดตลาด

ข้อที่ ๗. อนุญาตผู้เข้ารับฟังผลการประมูลขายทอดตลาดเฉพาะผู้ยื่นซองประมูลเท่านั้น

ข้อที่ ๘. ผู้ประมูลราคาได้ต้องนำเงินไปชำระค่าครุภัณฑ์ที่ประมูลราคาได้ ให้กับทางราชการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ และจำต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลราคาได้ออกจากสถานที่ของทางราชการภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ชำระเงินให้กับทางราชการเรียบร้อยแล้ว